



เอกสารข่าว

วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

คณะกรรมการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ ได้จัดประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาสรุปผลการเดินทางลงพื้นที่เข้าร่วมประชุม สมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (WorldBlind Union - Asia Pacific Mid - term Regional General Assembly (WBUAP MRGA)) ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต โดยคณะอนุกรรมการกิจการคนพิการ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้



นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ประธานคณะกรรมการ





การประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

(World Blind Union – Asia Pacific Mid-term Regional General Assembly)

+ ภายใต้หัวข้อ "Connecting Community, information and live"

จัดโดย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ตามนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของรัฐบาล พร้อมส่งเสริมบทบาทของคนตาบอดไทยในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกในด้านคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการความร่วมมือด้านอื่น ๆ โดยมีผู้แทนคนตาบอดจำนวน ๒๑ ประเทศ และผู้นำคนตาบอดจากองค์กรเครือข่าย รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่ทำงานด้านคนตาบอดและคนพิการในระดับประเทศเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า ๓๐๐ คน





นายเอกกมล แพทยานันท์

นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
กล่าวรายงานการจัดงานฯ



นายวรารัฐ ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ประธานเปิดการประชุม



นายอำนาจ พิณสุวรรณ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
กล่าวต้อนรับ

พิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

▶▶ นายมณฑิธร บุญตัน ประธานคณะกรรมการกิจการคนพิการ / อนุกรรมการกิจการคนพิการ / นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ/ นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/ Mrs. Martine Abel – Williamson ประธานสหภาพคนตาบอดโลก / ผู้แทนคนตาบอดจากองค์กรสมาชิกของสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก จำนวน ๒๑ ประเทศ ผู้นำคนตาบอดและผู้แทนจากหน่วยงานที่ทำงานด้านคนตาบอดและคนพิการ ในระดับประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม



➤➤ จากนั้น เป็นการแสดงในพิธีเปิด “ประกายไข่มุกแห่งอันดามัน” โดยศิลปินจาก S2S มุลินนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด ร่วมกับแอนนี่ นางฟ้ากู่เจิง (คนพิการสายตา เลือนราง) และนักแสดงจินตลีลาประกอบเพลงโดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการแสดงดนตรีแนวผสมผสานหลายชาติและร่วมสมัย



➤➤ การเสวนาหัวข้อ “เมืองอันชาญฉลาดสำหรับคนตาบอดในสังคมยุคปัจจุบัน (Smart Cities for the Blind in Modern Society)” โดยนายมนเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ผู้ดำเนินรายการ



วิทยากรได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความสำคัญ ของ Inclusive Smart City และความคุ้มค่าในการผลักดัน ให้เกิดเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และไม่ทิ้งใคร (Inclusive Smart City) อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้เข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้ นายสว่าง ศรีสม อนุกรรมการกิจการคนพิการ ได้ร่วมนำเสนอ ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการต่อประเด็นการส่งเสริมเมือง อัจฉริยะน่าอยู่และไม่ทิ้งใคร (Inclusive Smart City) โดยเน้น หลักการสำคัญ ได้แก่ การออกแบบที่เป็นสากล การบูรณาการ เทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึง นโยบายและการมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาและการสร้างจิตสำนึก

➤➤ การรายงานระดับประเทศ โดยผู้แทนแต่ละประเทศของสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก



นิทรรศการ และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ
คนตาบอด และการออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหารเครื่องดื่มของท้องถิ่น เป็นต้น





ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมการ



ขอให้ผู้ด้อยโอกาสได้โอกาส
 ให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัด
 ให้ทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาส
 ให้สังคมอุดมทรัพยากรได้พัฒนา
 อนุชา นาคาศัย

ประพันธ์โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 กมธ.การพัฒนาสังคมฯ



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส



โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๒๕